

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2023**

1. Đồng Tháp cải táng 85 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia

Thực hiện Kế hoạch tìm kiếm giai đoạn mùa khô 2022 - 2023, Đội công tác K91 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) đã tìm được 82 bộ hài cốt liệt sĩ, thuộc địa bàn hai tỉnh Prey Veng và Pursat (trong đó 01 bộ theo nguyện vọng của gia đình đã bàn giao về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa) và 04 bộ hài cốt liệt sĩ tìm được trong nước. Do đó, tại buổi lễ, có 85 bộ hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được an táng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương, thấp nển tri ân các anh hùng liệt sĩ

Trong không khí thiêng liêng cả nước kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), tối 27/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông (xã Phú Thọ, huyện Tam Nông), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông tổ chức Chương trình Thấp nển tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh, đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng tràng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của quê hương đã không tiếc máu xương, chiến đấu anh dũng, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ: Trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng

Dù chiến tranh đã lùi xa nhưng mất mát, hy sinh vẫn còn hiện hữu, khi nhiều hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, chưa được quy tập về với đất mẹ. Chính nỗi day dứt đó là động lực thôi thúc các cán bộ, chiến sĩ Đội K91 quyết tâm đưa bằng được hài cốt của các chú, các anh về với gia đình, với người thân và Tổ quốc thân yêu.

Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, Đội chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Đội K91) được thành lập vào năm 2000 và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và trong tỉnh. Trong đó, ở nước bạn, Đội K91 được phân công tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 02 tỉnh là Pursat và Prey Veng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949